
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมK    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูIมาประชุม  ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 

๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รองคณบดี        กรรมการ 

๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอHาง   รองคณบดี        กรรมการ   

๕. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนFาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

๗. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูFอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 

บรรจุภัณฑ- 

๘. นางสาวป[ยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 
 

 

ผูIเขIารKวมประชุม ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 

๑. รองศาสตราจารย- ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-  ผูFชHวยคณบดี 

๒. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.จุไรรัตน- เมFากำเนิด  ผูFชHวยคณบดี 

๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูFชHวยคณบดี 

๔. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม  ผูFชHวยคณบดี 

๕. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  

๖. นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ    หัวหนFางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 

        การศึกษา 

๗. ดร.ภคภรณ- กHอเกิด     หัวหนFางานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

๘. นางสาวสายฝน วงค-สุวรรณ    หัวหนFางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

๙. นางสาวมุทิตา หยHางถาวร    หัวหนFางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ- 



  

  

  

 

๒ 

๑๐. นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผูFชHวยผูFจัดการ ฝdายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ-  

๑๑. นางนลินธิดา ชัยมงคล    นักจัดการงานท่ัวไป  

 

ผูIเขIารKวมประชุมผKานทางระบบ Zoom meeting 

๑. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนFางานบริหารท่ัวไป 

 

ผูIเขIารKวมประชุม ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ (เฉพาะวาระท่ีเก่ียวขIอง) 

๑. นางสาวอุณณาดา สุธรรม    นักวิเคราะห-นโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจIงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ขIอคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรม

เกษตร      

           ฝdายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHา จะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/

ขFอคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการประชุมคร้ังถัดไป 
   

ความเห็นท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  

 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจIงเวียน 

    ฝdายเลขานุการที่ประชุมแจFงใหFที่ประชุมทราบวHา ไดFมีการแจFงเวียนขอมติจากคณะกรรมการฯ 

จำนวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 

  ๑.๒.๑ การรับรองมติที ่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ (โดยการแจFงเวียน) เรื ่อง  

รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (น.ส.วลินดา คำหมื่นยอง) 

ตามบันทึกท่ี  อว ๘๓๙๓/๒๐.๑.๑ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลFว รับรองรายงานผลการ

ประเมินทดลองปฏิบัติงาน ดังกลHาว  

  ๑.๒.๒ การรับรองมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ (โดยการแจFงเวียน) เรื่องการขอ

เป[ดหลักสูตรใหมH  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเปnน

ผูFประกอบการ หลักสูตรใหมH พ.ศ. ๒๕๖๘   และการขอเป[ดกระบวนวิชาใหมH ๓๓ กระบวนวิชา ตามบันทึกท่ี  อว 

๘๓๙๓(๒๐.๑.๑)/ว.๑๓๖ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลFว รับรองการขอเป[ดหลักสูตรใหมHและ

การขอเป[ดกระบวนวิชาใหมHดังกลHาว โดยมีขFอคิดเห็นและขFอเสนอแนะ ดังรายละเอียดท่ีแจFงในท่ีประชุม   
 



  

  

  

 

๓ 

ความเห็นท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๓ รายงานความกIาวหนIาของหลักสูตร โครงการผลิตบัณฑิตพันธุcใหมKและกำลังคนที่มีสมรรถนะ 

เพื่อตอบโจทยcภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปi พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรประเภท

ปริญญาบัตร (Degree) หลักสูตร: การสรIางนักจัดการและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

 รองคณบดี (รศ.ดร.สุธี วังเตือย) ไดFแจFงใหFที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ ความกFาวหนFาของหลักสูตร 

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ-ใหมHและกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย-ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการ

อุดมศึกษาไทย ปo พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรประเภทปริญญาบัตร (Degree) หลักสูตร: การสรFางนักจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมH  

ความเห็นท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๔ งบลงทุน ประจำปiงบประมาณ ๒๕๖๘  

  รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวผลการ

ไดFรับจัดสรรงบลงทุน ประจำปoงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม         

ความเห็นท่ีประชุม 
 

       ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานได4ให4ข4อเสนอแนะว=าควรมีการเร=งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจFาง ซ่ึง

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได4แจ4งให4ส=วนงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ4างให4แล4วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ นอกจากน้ี 

ประธานได4เสนอว=า ควรมีการจัดทำแผนแม=บทในการจัดสรรพ้ืนท่ีติดต้ังเคร่ืองมือเฉพาะทางหรือเคร่ืองมือช้ันสูง ให4

อยู=ในห4องปฏิบัติกลางแห=งเดียวเพ่ือให4บริหารจัดการได4ง=าย  โดยมอบหมายให4ผู4ช=วยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒนY พงษY

ไทย) และหัวหน4าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส)  จัดทำแผนแม=บทและมาหารือร=วมกัน

ต=อไป 

 นอกจากนี้ ประธานแจ4งว=าสำนักงบประมาณจะตรวจติดตามข4อมูลเรื่องความคุ4มค=าของการใช4งาน 

ของงบลงทุน ดังน้ัน จึงควรมีการจัดทำระบบตรวจติดตามในประเด็นน้ีต=อไป  

 

 ๑.๕ การบริหารแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ประจำปiงบประมาณ ๒๕๖๗ 

  นางสาวอุณณาดา สุธรรม (นักวิเคราะห-นโยบายและแผน) ไดFรายงานใหFท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ 

การบริหารแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ประจำปoงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเฉพาะในประเด็นของการ

เบิกจHายงบประมาณท่ีไมHเปnนไปตามหมวด เปnนตFน 



  

  

  

 

๔ 

ความเห็นท่ีประชุม 

  ประธานได4มอบหมายให4ผู4บริหารได4มีการติดตาม ทวนสอบโครงการต=างๆ และดำเนินการตามที่งาน

นโยบายและแผนฯ เสนอ  

  

 ๑.๖ การออกรายงานการแกIไขและปqองกัน และการดำเนินการกับบริการที ่ไมKเปrนไปตาม

ขIอกำหนด  (Corrective Action Request (CAR) 

 เลขานุการคณะ (น.ส.ป[ยะนุช สวัสดี) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกรายงานการแก+ไขและป1องกัน 

และการดำเนินการกับบริการที่ไม<เป=นไปตามข+อกำหนด  (Corrective  Action Request (CAR) กรอบระยะเวลาการ

ดำเนินการเตรียมรับการตรวจประเมินจากภายนอก และกำหนดการอบรม หลักสูตรตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ISO9001:2015  ระหว<างวันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม    
ความเห็นท่ีประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบการออกรายงานการแก4ไขและป`องกัน และการดำเนินการกับบริการที่ไม=

เปaนไปตามข4อกำหนด  (Corrective Action Request (CAR) ท้ังน้ี มีข4อเสนอแนะดังน้ี 

  ๑. ให4สำนักงานคณะสื่อสาร ชี ้แจงเหตุผลและวัตถุประสงคYของการนำ CAR มาใช4ให4กับ

บุคลากรของสำนักงานคณะทราบโดยท่ัวกันก=อนนำไปปฏิบัติ รวมถึงผู4บริหารด4วย 

  ๒.  มอบหมายให4บุคลากรสำนักงานคณะเข4าร=วมอบรม หลักสูตรตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ISO9001:2015  ระหว=างวันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีจำนวนไม=น4อยกว=ากึ่งหนึ่งของบุคลากรสำนักงาน

คณะ 

 

 ๑.๗  สรุปแบบสำรวจการใชIโรงอาหารของนักศึกษา 

  อ.ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย- ไดFแจFงใหFท่ีประชุมเกี่ยวกับผลการสำรวจการใชFโรงอาหารของนักศึกษา 

(ขFอมูล ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม    

ความเห็นท่ีประชุม 

  ที ่ประชุมรับทราบข4อมูลผลการสำรวจการใช4โรงอาหารของนักศึกษา (ข4อมูล ณ วันท่ี ๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๗) ท้ังน้ี ได4มอบหมายดังน้ี 

  ๑. ขอให4มีการสำรวจข4อมูลจากนักศึกษาเพ่ิมเติมด4วยให4ได4ประมาณ ๔๐๐ คน และเก็บข4อมูล

จากบุคลากรด4วย 

  ๒. ขอให4เก็บรวบรวมข4อมูลสถิติการจำหน=ายอาหารของร4านค4าในโรงอาหาร 

 

 

 

 



  

  

  

 

๕ 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝdายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHาไดFมีการแจFงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๗   ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๗  ทางระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส-  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดFใหFการรับรองโดยไมHมีขFอแกFไข   ดังมีรายละเอียดตามที่แจFงในท่ี

ประชุม         
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ    

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

  ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมK  

  รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFแจFงใหFท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายงานผลการตรวจสอบ  

งบการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานการตรวจสอบภายใน ไมHมีขFอ

ทักทFวงและชFอเสนอแนะ รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปoงบประมาณ ๒๕๖๗ 

และขFอช้ีแจง โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือไดFมีขFอเสนอแนะใหFคณะฯ ดำเนินการปรับปรุงแกFไข ดังน้ี 

๑. การติดตามผลดำเนินงานโครงการวิจัยที่ยังไมHแลFวเสร็จ ประจำปo ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๖ ตHอไป 

๒. การจัดทำสัญญายืมเงิน ใหFจัดทำประมาณการคHาใชFจHายเทHาที่จHายจริงหรือใกลFเคียงกับ

ความเปnนจริง ทั้งนี้ ที่ประชุมไดFเสนอวHา ควรใหFจัดทำสัญญายืมเงิน ภายในวงเงินไมHเกิน 

๒๐% 

๓. การดำเนินงานดFานการจัดซื้อจFดจFาง เชHน คHาใชFจHายในการบริหารงาน คHาใชFจHายในการ

อบรม การจัดงาน หรือการประชุมสัมมนา เปnนตFน ที ่มีวงเงินเล็กนFอย ใหFคณะฯ 

ดำเนินการตามหนังสือ ดHวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม 

๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคHาใชFจHายในการ

บริหารงาน คHาใชFจHายในการฝxกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนHวยงานของรัฐ 

 รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 
 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 



  

  

  

 

๖ 

๓.๒ การคิดอัตราคKาบริการใชIเครื่องมือวิทยาศาสตรc  : ขIอมูลประกอบการพิจารณา (รายการครุภัณฑc

ช้ันสูง) 

  ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหนFาของการคิด

อัตราคHาบริการใชFเครื่องมือวิทยาศาสตร- รวมทั้งขFอมูลรายการครุภัณฑ-ชั้นสูงเพื่อเปnนขFอมูลประกอบการพิจารณา

คิดอัตราคHาใชFบริการ รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบและให4ความเห็นชอบในหลักการในแนวทางการคิดค=าบริการใช4เครื่องมือวิทยาศาสตรY    

(เฉพาะรายการครุภัณฑYช้ันสูง) ตามท่ีเสนอ โดยได4มอบหมายเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. ขอให4หัวหน4าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) และผู4ช=วยคณบดี (ผศ.ดร.

สุพัฒนY พงษYไทย) จัดทำข4อมูล baseline ของค=าบริการสำหรับวิชาโครงการวิจัยของนักศึกษา 

๒. ขอให4ทบทวนรายการเคร่ืองมือช้ันสูงว=ามีรายการใดบ4างท่ีคุ4มค=ากับการลงทุน 

จากน้ัน ให4นำข4อมูลมาเสนอให4ท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯและผูIบริหารท่ีเก่ียวขIอง   

๔.๑.๑   ผลการดำเนินงานดIานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองคcกร และเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล   

 รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดFรายงานใหFท่ีประชุมทราบเก่ียวกับผล

การดำเนินงานดFานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองค-กร อันประกอบดFวย 

๑. ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ- แผนปฏิบัติการ และโครงการ  

๒. ผลการดำเนินการดFาน TQA (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) 

๓. ผลการดำเนินการดFานบริหารความเส่ียง (รายไตรมาส)   

รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 

 นอกจากนี้ ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.จุไรรัตน- เมFากำเนิด) ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อันประกอบดFวย 

 ๑. ความกFาวหนFาของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 ๒. การประชาสัมพันธ-ขHาวสารตHางๆ  

 ๓. ผลสรุปแบบสอบถามความตFองการโปรแกรมของบุคลากร 

 ๔. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ-  

 รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 

 

 



  

  

  

 

๗ 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ พร4อมทั้งมีข4อเสนอแนะให4เพิ่มข4อมูล baseline ของตัวชี้วัดต=างๆ 

รวมทั้งระบุหน=วยนับของข4อมูล เพื่อให4มีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ในส=วนของงานด4านเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ที่ประชุม มีข4อเสนอแนะให4มีการสื่อสารประชาสัมพันธYเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรม และการ

ปรับปรุงห4องคอมพิวเตอรY ให4บุคลากรในคณะได4รับทราบในอย=างเปaนทางการ เช=น CMU e-Document 

ด4วย และให4มีการประชาสัมพันธYข4อมูลประสิทธิผลของการลดลงของการใช4กระดาษและหมึกพิมพYใน

ร ูปแบบ Infographic ผ = านทาง Facebook fanpage ด 4 วย โดยเน 4นท ี ่  Carbon neutrality and 

environment 

 

  ๔.๑.๒ แผนประชาสัมพันธc  

รักษาการผูFอำนวยการศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- (อ.ดร.ชิตาพัณณ- ใบงิ้ว) ไดF

รายงานใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนประชาสัมพันธ-ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อันประกอบดFวย 

Concept idea ของการประชาสัมพันธ- และกรอบระยะเวลาของการประชาสัมพันธ- โดยอาจดำเนินการ

ในรูปแบบของ E-Catalog, brochure และ Infographic รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ พร4อมทั้งมีข4อเสนอแนะให4จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธYคณะเนื่องจาก

ป�จจุบันได4มีการปรับโครงสร4างองคYกรใหม=  

 

๔.๑.๒ ผลการดำเนินงานดIานการบริหารจัดการองคcกรโดยรวม  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การบริหารการเงิน การคลังและทรัพยcสิน การจัดซื้อจัดจIาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบ

ภายใน   

รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดFาน

การบริหารจัดการองค-กรโดยรวม  การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน การคลังและทรัพย-สิน 

การจัดซื้อจัดจFาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบภายใน  รายละเอียดตามที่ไดFนำเสนอในท่ี

ประชุมฯ 
 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมให4เร=งดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก4ไขป�ญหา

ยอดสินทรัพยYตามบัญชี (GL) ไม=ตรงกับยอดสินทรัพยYในระบบควบคุมสินทรัพยY (FA) ต=อไป 

 

 

 



  

  

  

 

๘ 

 ๔.๒ รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย     

        เลขานุการคณะ (น.ส.ป[ยะนุช สวัสดี) ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย ไดFแกH รศ.ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม และ อ.ดร.สุกัลย- บรัศ-

ไพบูลย- ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

       ที่ประชุม ให4ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 

๒ ราย  ดังกล=าว 

 

๔.๓  งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม Student mobility ของนักศึกษาจาก Yamagata University 

         ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม) ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน

กิจกรรม Student mobility ของนักศึกษาจาก Yamagata University จำนวน ๒๐,๘๐๐ บาท  ดังมีรายละเอียด

ตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมให4ความเห็นชอบ  

 

๔.๔ การพิจารณาเสนอช่ือมหาวิทยาลัยตKางชาติท่ีประสงคcจะเชิญรKวมงาน  Presidential Forum 

 ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม)  ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับชื่อมหาวิทยาลัย

ตHางชาติที่ประสงค-จะเชิญรHวมงาน  Presidential Forum ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมHมีกำหนดจัดขึ้นระหวHางวันท่ี 

๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมH  

มติท่ีประชุม 

          ท่ีประชุม มีมติให4เชิญผู4บริหารจาก Yonsei University, South Korea และ Qingdao institute 

of bioenergy and bioprocess tech (QIBET), China เข4าร=วมงาน  Presidential Forum ซึ่งมีกำหนดจัดข้ึน

ระหว=างวันท่ี ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม=  

 

   ๔.๕ การขอใชIพื้นที่ของหนKวยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตรc และนโยบายการใหIใชIพื้นที่ของ

หนKวย วิจัยอ่ืนๆ 

 ผูFชHวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ-) ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการขอใชFพื้นที่ของ

หนHวยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร- และนโยบายการใหFใชFพ้ืนท่ีของหนHวยวิจัยอ่ืนๆ    

 

 

 



  

  

  

 

๙ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล4ว มีมติให4งานบริหารงานวิจัยฯ รวบรวมข4อมูลค=าบริหารโครงการที่ได4รับจาก

หน=วยวิจัยต=างๆในคณะ รวมทั้งวิเคราะหYประโยชนYที ่ได4รับจากการจัดตั ้งหน=วยวิจัย จากนั้น ให4นำข4อมูลมา

ประกอบการพิจารณาวาระดังกล=าวอีกคร้ัง 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  (ถIามี) 

           ๕.๑ การขอจัดทำปqายช่ือหIอง   

  ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดFหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับการขอจัดทำป�ายช่ือหFอง       

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

ประชุมพิจารณาแล4ว มีมติให4จัดทำและติดตั้งป`ายภาษาอังกฤษในทุกอาคาร โดยอาจเริ่มจากป`ายหน4า

ห4องปฏิบัติการ และให4ยกเว4นติดตั้งป`ายหน4าห4องพักอาจารยY และห4องน้ำเนื่องจากมีแผนการปรับปรุง  โดย

มอบหมายให4 ผู4ช=วยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒนY พงษYไทย) จัดทำบันทึกข4อความเสนอของบประมาณมายังคณะต=อไป    
  

 

          ๕.๒  มาตรการเบิกจKายงบประมาณ ประจำปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

  หัวหนFางานการเงิน การคลังและพัสดุ (น.ส.สายฝน วงค-สุวรรณ) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 

มาตรการเบิกจHายงบประมาณ ประจำปoงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๕.๓ เร่ืองแจIงจากประธาน 

  ประธานไดFแจFงขอความรHวมมือจากผูFบริหารทุกทHานดังน้ี 

 ๑. ขอใหFตรวจสอบเร่ืองในระบบ CMU e-Document   กรณีท่ีมีเร่ืองดHวน ผูFสHงเร่ืองสามารถสHง  

               เร่ือง (cc) ถึงคณบดีเพ่ือใหFทราบกHอนไดF 

  ๒. ขอใหFตรวจสอบความถูกตFองกHอนเสนอเอกสาร  

  ๓. ขอใหFพิจารณาการบรรจุกรอบอัตราวHางที่ลาออกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) 

ท้ังอาจารย- 3 ตำแหนHง และเจFาหนFาท่ี 1 ตำแหนHง  

  ๔. ขอใหFฝdายเลขานุการที่ประชุมเชิญผูFแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)  เปnนผูF

รHวมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ เพ่ือรายงานผลดำเนินการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)   

ความเห็น/มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ   

 



  

  

  

 

๑๐ 

 

ป�ดประชุม เวลา ๑๗.๔๐น. 

 

 
 

 
 

(นางสาวป�ยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูIจัดทำรายงานการประชุมฯ 
๗ สิงหาคม  ๒๕๖๗ 

 
 
 

         (รองศาสตราจารยc ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทรc) 
  รองคณบดี 

  ผูIตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                               ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๗ 

  
 
  

      


